



THÀNH PHỐ Gỡ khó quá tải tuyển sinh đầu cấp tiểu học

Năm học 2018 - 2019, công tác tuyển sinh đầu cấp tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Bình trở nên khó khăn bởi số lượng học sinh vào lớp 1 năm nay tăng cao so với những năm học trước. Trước trạng thái này, thành phố đã có nhiều giải pháp tích cực để giải quyết khó khăn cho các trường tiểu học trên địa bàn.

Tường Tiểu học Lê Hồng Phong là một trong những trường có số lượng học sinh vào lớp 1 cao trên địa bàn thành phố. Cô giáo Hà Thị Xuân, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Dự kiến năm học 2018 - 2019 nhà trường sẽ đón nhận khoảng 470 cháu 6 tuổi vào học lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên trên 1.900 học sinh. Như vậy, năm học mới này Trường Tiểu học Lê Hồng Phong sẽ tăng khoảng một lớp 1 với 50 học sinh. Để giải quyết bài toán số lượng học sinh tăng trong khi số lượng giáo viên vẫn giữ nguyên, nhà trường đã động viên giáo viên tăng số tiết dạy từ 23 tiết/tuần lên 25 tiết/tuần. Bên cạnh đó, ngay từ cuối năm học 2017 - 2018 nhà trường đã định hướng kế hoạch giảng dạy cho năm học mới, trong đó, chọn những cô giáo có chuyên môn, năng lực, đã được tham gia các lớp tập



Học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thành phố Thái Bình).

huấn về đổi mới giáo dục cũng như chương trình thay sách giáo khoa để đảm nhận công tác chủ nhiệm các lớp khối 1. Ngoài ra, trong tháng 8, nhà trường sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề phù hợp với từng cấp học để các giáo viên tự trao đổi chuyên

môn, nghiệp vụ. Về cơ sở vật chất, từ những năm học trước, nhà trường đã được đầu tư thêm phòng học, do đó sẽ không thiếu phòng học cho học sinh, bảo đảm 100% học sinh được học 2 buổi/ngày.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018 - 2019 số lượng học sinh đầu cấp tăng mạnh, đặc biệt là cấp tiểu học tăng hơn 5.000 học sinh. Riêng thành phố Thái Bình, số lượng các cháu 6 tuổi vào lớp 1 đã tăng trên 1.100 học sinh. Ông Vũ Giang Lâm, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào

tạo thành phố chia sẻ: Việc tuyển sinh đầu cấp luôn là khó khăn của giáo dục thành phố. Dự báo năm học 2018 - 2019 tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố đều tăng do sự biến động dân số cơ học. Một số trường có sự ép lớn về tuyển sinh đầu cấp là Tiểu học Kỳ Bá, Tiểu học Kim Đông, Tiểu học Lê Hồng Phong, Tiểu học Quang Trung. Cùng theo ông Lâm, mặc dù phường Trần Hưng Đạo được thành lập khoảng 10 năm song lại chưa có trường mầm non, tiểu học và THCS. Số lượng học sinh các cấp học này được phân ra học tại các trường thuộc địa bàn phường Đề Thám và phường Quang Trung khiến sức ép tuyển sinh đầu cấp luôn tăng cao. Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, chỉ tính riêng khu vực phường Trần Hưng Đạo, tổng số học sinh đang học cấp tiểu học khoảng 800 em.

Để giải quyết vấn đề tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn, ông Vũ Giang Lâm cho biết: Theo sự gia tăng dân số, những năm gần đây, cơ sở vật chất của nhà trường gặp một số khó khăn do không có quỹ đất để xây dựng thêm các phòng học, nhiều trường thiếu lớp học phải sử dụng các phòng chức năng làm phòng học cho học sinh. Để bảo đảm chất lượng tuyển sinh đầu cấp, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu để xây dựng thêm trường học trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo để giảm sức ép cho các trường lân cận.

► Phát động cuộc thi ảnh di sản Việt Nam năm 2018

(baotintuc.vn) Vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Vietnam Heritage (trực thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam) đã phát động cuộc thi ảnh di sản Việt Nam năm 2018.

Cuộc thi gồm 6 chủ đề chính, trong đó có 4 chủ đề cũ là thiên nhiên, văn hóa phi vật thể, văn hóa vật thể, đời sống và 2 chủ đề mới là áo dài Việt Nam, ảnh du lịch vùng Việtjet. Mỗi tác giả có thể dự thi ảnh đơn (tối đa 4 ảnh) và ảnh bộ (tối đa 4 bộ ảnh).

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài đến hết ngày 30/9. Ban tổ chức dự kiến chọn 100 tác phẩm xuất sắc nhất từ cuộc thi để triển lãm tại các khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và triển lãm online. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức tháng 11/2018.

Theo đó, sẽ có 18 giải thưởng chính của cuộc thi, trong đó có 2 giải nhất, giải thưởng trẻ. Năm nay, đồng hành cùng cuộc thi, Vietjet sẽ có một giải thưởng đặc biệt "sky prize": một năm bay miễn phí trên các hành trình của Vietjet khắp đất nước. Giải thưởng sẽ dành cho tác phẩm ảnh đẹp về thiên nhiên, văn hóa, du lịch có kèm hình ảnh của Vietjet.

Bà Lê Thanh Hải, Tổng biên tập Tạp chí Vietnam Heritage chia sẻ: Cuộc thi nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trong và ngoài nước phát hiện, chia sẻ những giá trị di sản thiên nhiên và văn hóa Việt Nam, qua đó góp phần giới thiệu nét đẹp về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa Việt Nam trên Tạp chí Vietnam Heritage, các ấn phẩm online của tạp chí và triển lãm phục vụ cộng đồng, khách du lịch.

Cuộc thi ảnh di sản Việt Nam được tổ chức hưởng tới kỷ niệm 73 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 65/SL về việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc (23/11/1945 - 23/11/2018). Đây là năm thứ bảy cuộc thi được tổ chức và đã thu hút hàng nghìn người tham gia với các tác phẩm dự thi đều giới thiệu các di sản văn hóa độc đáo của Việt Nam.

► Hơn 400 vận động viên tranh tài tại giải "Đường đua xanh" 2018



(chinhphu.vn) Hơn 400 vận động viên từ 19 đoàn của 18 tỉnh, thành phố trong cả nước về tham dự giải bơi học sinh, thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc "Đường đua xanh" diễn ra tại thành phố Đà Nẵng do Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng và một số đơn vị tổ chức.

Đối tượng tham gia cuộc thi bao gồm: học sinh tiểu học, THCS và THPT, học sinh đang học tập và sinh hoạt tại cung thiếu nhi, các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, các câu lạc bộ thể thao phong trào. Các vận động viên phải đạt học lực từ trung bình, hạnh kiểm khá trở lên (ngoại trừ học sinh thiếu học).

Nội dung thi đấu: 50m, 100m tự do; 50m, 100m ếch; tiếp sức 4 x 50m tự do phối hợp nam - nữ đối với cấp tiểu học. Với cấp THCS sẽ thi đấu ở các nội dung: 50m, 100m tự do; 50m, 100m ếch; 50m, 100m ngựa và tiếp sức 4 x 50m tự do. Đối với cấp THPT: 50m, 100m, 200m tự do; 50m, 100m, 200m ếch; 50m, 100m ngựa và tiếp sức 4 x 50m tự do.

Giải bơi là hoạt động điển hình thường niên nhằm góp phần thúc đẩy phong trào dạy bơi và học bơi, hình thành sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh, thanh thiếu niên và nhi đồng. Đồng thời, qua đó tuyên truyền về phòng, chống đuối nước, phổ biến các hoạt động dạy bơi, học bơi, góp phần giảm tỷ lệ đuối nước ở trẻ em.

Giải kết thúc vào ngày 5/8.

Chúng tôi đến thăm chùa Hải An, xã Tân Lễ đứng dịp ngôi chùa đang bước vào giai đoạn 2 quá trình sửa chữa. Đại đức Thích Thanh Tân, trụ trì chùa Hải An chia sẻ: Thực hiện phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu" tín đồ Phật tử ngoài học giáo lý, giáo luật còn được nhà chùa tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phật tử thành tâm hiến đất, góp công, góp của tham gia các phong trào, hoạt động xây dựng nông thôn mới góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương mình. Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu" nên chùa Hải An đã kêu gọi được hơn 10 tỷ đồng để sửa chữa chùa đồng thời ủng hộ quỹ "Đến ơn đáp nghĩa", quỹ khuyến học, khuyến tài của địa phương.

HUNG HÀ Thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu"

Hung Hà hiện có 187 chùa với hơn 34.500 tín đồ Phật tử ở 35 xã, thị trấn. Những năm qua, tăng ni, tín đồ Phật tử trong huyện đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.



Chùa Phú Ngự, thôn Ngự, xã Liên Hiệp (Hung Hà) xây dựng cảnh quan khang trang, sạch đẹp.

Phật tử lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện. Sư thầy Thích Nhuận

Tịnh cho biết: Trong 5 năm (2013 - 2017), nhà chùa đã 3 lần kêu gọi Phật tử quyền góp nhu yếu phẩm giúp

đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số ở Hà Giang, Yên Bái bị ảnh hưởng bởi thiên tai với tổng số tiền trị giá

23,5 triệu đồng. Chúng tôi cũng xây dựng và duy trì hoạt động của quỹ khuyến học, khuyến tài với số tiền hơn 12 triệu đồng, hàng năm dùng để mua giấy, bút, sách, vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy, hoạt động từ thiện nhân đạo luôn thu hút đông đảo tín đồ Phật tử nhà chùa tham gia.

Ông Nguyễn Văn Tường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà cho biết: Phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu" đã đáp ứng được yêu cầu xây dựng cuộc sống "Tốt đời đẹp đạo" phù hợp với nguyện vọng chính đáng của tăng ni, tín đồ Phật tử trên địa bàn huyện. Quá trình triển khai phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu" luôn bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương và tạo được đồng thuận cao trong nhân dân. Việc khảo sát, xét duyệt và trao tặng danh hiệu được tổ chức công khai hàng năm và lấy ý kiến của các vị tăng ni và tín đồ Phật tử trên địa bàn huyện, góp phần bảo đảm tính dân chủ, đúng pháp luật.

Bên cạnh việc tuyên truyền giáo lý, giáo luật, các vị tăng ni trên địa bàn huyện Hưng Hà luôn coi trọng lao động sản xuất,

phát triển kinh tế để nâng cao đời sống. Nhiều chùa đã có nguồn thu nhập cao từ áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt. Vườn tạp của các chùa được cải tạo để trồng cây ăn quả, cây cảnh có giá trị kinh tế cao, không chỉ có nguồn thu, tăng kinh tế cho nhà chùa mà còn tạo môi trường sinh thái, cảnh quan xanh, sạch, đẹp nơi thờ tự. Hiện nay, mức thu nhập bình quân của các chùa tại Hưng Hà đạt từ 25 - 150 triệu đồng/năm, đời sống các nhà tu hành ngày càng được cải thiện.

Phát huy truyền thống "Hộ quốc - an dân" của Phật giáo Việt Nam, các tăng ni, tín đồ Phật tử huyện Hưng Hà tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa: quyên góp hơn 85 triệu đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo, nhận nuôi hơn 100 cháu có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động tiếp sức giúp các em tới trường.

Tích cực thực hiện phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", tăng ni, tín đồ Phật tử huyện Hưng Hà đã đóng góp không nhỏ vào việc giữ vững ổn định chính trị địa phương, bảo tồn các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

TIẾN DAT

Sách vở dành cho trẻ mẫu giáo

Tại hội thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật Thái Bình lần thứ VII, năm 2016 - 2017, giải pháp thiết kế, chế tạo sách vở dùng cho trẻ mẫu giáo của nhóm tác giả Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình đạt giải ba.

Về cấu tạo, giải pháp gồm bìa sách và 18 trang, chia thành 7 chủ đề: bản thân, thế giới động vật, thế giới thực vật, nghề nghiệp, nước và các hiện tượng tự nhiên, gia đình, các phương tiện giao thông. Sau khi lên ý tưởng cho toàn bộ cuốn sách, nhóm tác giả thiết kế không gian, tỉ mỉ lựa chọn hình ảnh cho từng trang sách sao cho phù hợp với từng chủ đề. Chuẩn bị nguyên liệu xong, nhóm tác giả tiến hành làm sách: cắt vải thành các hình vuông với màu sắc khác nhau theo kích cỡ 30 x 30cm; gắn các trang sách lại với

nau thành quyển; cắt các hình ảnh chi tiết cho từng trang sách, phù hợp với từng chủ đề và đính, gắn các chi tiết lên trang sách một cách thật khéo léo, phù hợp với mỗi chủ đề. Nhóm tác giả sử dụng giấy nhám gắn đằng sau các hình để gắn vào trang sách đồng thời có thể lấy hình ra di chuyển vào các vị trí khác nhau. Cách bài trí không gian cũng như màu sắc phù hợp, đẹp mắt.

Sách được thiết kế riêng cho trẻ mẫu giáo. Tuy nhiên, các bé ở lứa tuổi nhà trẻ vẫn có thể sử dụng để vừa chơi vừa học. Trẻ có thể chơi một mình với sách hoặc chơi chung với các bạn: lật từng trang sách và quan sát các hình ảnh, chi tiết trên trang sách; trẻ có thể thao tác với các hình ảnh trên trang sách bằng cách tháo ra, dán vào, di chuyển đến những vị trí mà trẻ muốn. Giáo viên có thể sử dụng cuốn sách như một phương tiện dạy học.

Đây là lần đầu tiên tại Thái Bình có một cuốn sách bằng vải tích hợp xuyên suốt hầu hết các chủ đề trong trường mầm non mà lại được sử dụng cho việc học và vui chơi của trẻ mầm non ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Chi phí làm ra sản phẩm thấp hơn so với sản phẩm nhập khẩu (do tận dụng vải vụn đã qua sử dụng) trong khi hiệu quả sử dụng tốt, độ an toàn cao, ngoài ra còn góp phần giáo dục trẻ ý thức tiết kiệm, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

mầm non đưa vào sử dụng, giúp trẻ học mà chơi, chơi mà học một cách đầy hứng thú, say mê và sáng tạo.

Về hiệu quả kinh tế, do tận dụng nguyên liệu đã qua sử dụng nên giá thành chỉ bằng nửa so với giá sách vở bán trên thị trường (phù hợp với điều kiện thực tế của các trường mầm non trên địa bàn tỉnh nói riêng, cả nước nói chung) nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả sử dụng, chưa kể đến điểm khác biệt ở chỗ nó đã tích hợp hầu hết các chủ đề trong trường mầm non nên mang tính chuyên sâu và đa năng hơn rất nhiều. Về hiệu quả xã hội, sách góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: "Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; tăng thực

hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn". Đồng thời, góp phần khắc phục tình trạng thiếu trang thiết bị dạy học tại các trường, kích thích và phát huy tiềm năng sáng tạo của trẻ, góp phần rèn kỹ năng cho trẻ trong

những năm đầu đời. Giải pháp còn bảo đảm tính giáo dục, thực hiện theo mục tiêu giáo dục, tinh thần mỹ, giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, kích thích trẻ tính độc lập, sáng tạo, phù hợp với từng lứa tuổi và bảo

đảm được các tiêu chí về sự an toàn về đồ chơi cho trẻ. Đây là giải pháp hữu ích, cần được nhân rộng trong thực tiễn.

ĐUỠ THỊ NGA
(Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình)

